



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ■ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 ■ โทรสาร 0-259-6172

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที 16 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 หน้า 12 มูลค่าข่าว 42,101.-

## โคราชกลุ่มนวดประคบสมุนไพร สร้างรายได้ให้สมาชิกในชุมชน

**นครราชสีมา:** นางยุพิน ทองเลิศ สมาชิกชุมชนหมู่บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ประกอบอาชีพนวดแผนไทยมาก่อน จึงมีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับศาสตร์การนวดแผนไทยมานานหลายปีและเห็นว่าในปัจจุบันนี้ลูกค้าที่มาใช้บริการนวดแผนไทยมีความต้องการนวดประคบเพื่อรักษาอาการปวดเมื่อยร่วมด้วย จึงมีความคิดว่าจะหากหันมาผลิตลูกประคบใช้เองสำหรับลูกค้าที่มานวดกับตน และสำหรับขายให้กับร้านนวดต่างๆ ในตัวเมืองนครราชสีมา จะสามารถลดต้นทุนในการซื้อลูกประคบจากแหล่งอื่น และยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับตนเองอีกด้วย

นางยุพิน กล่าวต่อว่า จากความสนใจและความตั้งใจในการต่อยอดในอาชีพ จึงได้เข้าร่วมการอบรมการผลิตสินค้าสมุนไพรลูกประคบจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีการจัดให้ความอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดได้เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาองค์ความรู้คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

หลักสูตร “การบริหารจัดการและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าสมุนไพรตามแนวพระราชรัฐ” ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งภายหลังจากการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ทำให้เกิดความคิดที่จะแบ่งปันความรู้และรายได้สู่สมาชิกในชุมชนจากการผลิตสินค้าสมุนไพรลูกประคบขึ้นเพื่อจำหน่ายควบคู่ไปกับการให้บริการนวดประคบ จึงได้กลับมารวมกลุ่มสมาชิกประมาณ 7-8 คน สามารถผลิตได้วันละ 15- 20 ลูก

“สำหรับด้านการส่งเสริมและการพัฒนาต่อไปในอนาคตนั้น นอกจากความต้องการด้านการส่งเสริมการตลาด ทางกลุ่มยังต้องการองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรและสรรพคุณของพืชสมุนไพรแต่ละชนิด โดยเฉพาะสมุนไพรในท้องถิ่นที่สามารถนำมาใช้ในการผลิตลูกประคบสมุนไพรที่ทำอยู่ เพื่อจะได้เลือกใช้สมุนไพรได้อย่างถูกต้องและมีสรรพคุณทางยาในการบรรเทาอาการหรือรักษาอาการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม” นางยุพิน กล่าว